

CÁC ĐỊA PHƯƠNG TẬP TRUNG...

(Tiếp theo trang 1)

Chỉ đạo các xã, thị trấn hướng dẫn nông dân phun trừ dịch hại bảo đảm kết quả cao. Trong đó, hết ngày 1/5, hai huyện Vũ Thư, Đông Hưng đã phun được khoảng 40% diện tích. Tiếp tục kiểm tra công tác

phòng, trừ sâu bệnh tại các xã: Tân Phong, Phúc Thành (Vũ Thư), Đông Vinh, Đông Hợp (Đông Hưng), các đồng chí lãnh đạo tỉnh yêu cầu các địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, trừ sâu bệnh

hại lúa xuân; huy động nông dân tranh thủ thời tiết thuận lợi phun thuốc phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đạo ôn hại cổ bông, rầy các loại... theo hướng dẫn của ngành Nông nghiệp; trong đó, bệnh đạo ôn hại cổ bông phải phun 2 lần: lần 1 khi lúa mới trổ, lần 2 khi lúa trổ thoát hoàn toàn. Tuyệt đối không được chủ quan để sâu bệnh phát sinh, gây hại làm mất

mùa, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Chỉ đạo các phòng, ban chức năng, UBND các xã, thị trấn, các HTX DVNN tăng cường kiểm tra, đôn đốc huyện, thành phố; bám sát quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn, kiên quyết xử lý vi phạm, không để hàng giả, hàng kém chất lượng lưu

hành. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phân công lãnh đạo và cán bộ kỹ thuật tăng cường cho các huyện, thành phố; bám sát đồng ruộng, theo dõi diễn biến của sâu bệnh cuối vụ, để xuất giải pháp phòng, trừ phù hợp với từng địa phương, trên từng trà lúa.

ĐỒNG CHÍ PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY...

(Tiếp theo trang 1)

6 khu vực bỏ phiếu. Cơ sở vật chất phục vụ bầu cử đều được chuẩn bị khá chu đáo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

triển khai các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn xã. Đồng chí đề nghị xã tập trung rà soát các nhiệm vụ còn lại từ nay đến ngày bầu cử để triển khai thực hiện các công việc bảo đảm đúng thời gian, đúng quy định. Theo dõi, nắm chắc tình hình biến động của cử tri, nhất là cử tri đi làm ăn xa, xác định chính xác những người mất năng lực

hành vi dân sự, người mất quyền bầu cử, không để xảy ra sai sót, nhầm lẫn. Việc niêm yết danh sách và tiêu sử tóm tắt người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 phải bảo đảm trang trọng, thuận lợi cho cử tri theo dõi nắm bắt thông tin. Chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian diễn ra bầu cử. Mỗi khu vực bầu cử đều phải có máy đo thân nhiệt, khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn, đồng thời phải có biện pháp điều tiết giữ nhiệt độ an toàn. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn

xã hội trên địa bàn. Xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động nhân dân tham gia tổng vệ sinh môi trường tạo cảnh quan đường làng ngõ xóm sạch đẹp. Tăng cường công tác tuyên truyền, tạo khí thế sôi nổi để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh cũng lưu ý hiện nay tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, đề nghị cấp ủy, chính quyền xã thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của tỉnh và thành phố, tăng

cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; sẵn sàng mọi kịch bản ứng phó, vệ sinh môi trường tạo cảnh quan đường làng ngõ xóm sạch đẹp. Tăng cường công tác tuyên truyền, tạo khí thế sôi nổi để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh cũng lưu ý hiện nay tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, đề nghị cấp ủy, chính quyền xã thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của tỉnh và thành phố, tăng

QUYẾT LIỆT THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP...

(Tiếp theo trang 1)

chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, đến nơi công cộng. Đối với những trường hợp cố tình không đeo khẩu trang, không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch đề nghị lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật để tạo sự răn đe. Tuyên truyền, vận động những người đi nghỉ lễ dịp 30/4 - 1/5 ở ngoài tỉnh về cần thực hiện khai báo y tế ngay với cơ quan chức năng.

cho người lao động trở lại làm việc khai báo y tế nếu có ra khỏi địa bàn tỉnh trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Hàng ngày, Công ty cần kiểm soát chặt chẽ việc đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay của người lao động khi vào nhà máy; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách an toàn và tuyên truyền để người lao động thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch. Đối với 50 chuyên gia người nước ngoài, trong đó có 2 người đang thực hiện tự cách ly phải chấp hành các quy định, quy trình, thời gian cách ly, không để họ tiếp xúc trực tiếp với người khác...

tỉnh nhằm ngăn chặn nguồn phát sinh, lây lan dịch Covid-19.

* Sáng ngày 3/5, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Trường THCS Lương Thế Vinh, Trạm Y tế phường Trần Hưng Đạo và Bến xe khách trung tâm Thái Bình.

Theo báo cáo nhanh, tại Trường THCS Lương Thế Vinh, ngay trong buổi sáng đầu tiên học sinh đi học trở lại sau kỳ nghỉ lễ, nhà trường đã triển khai cho người nước ngoài, trong đó có 2 người đang thực hiện tự cách ly phải chấp hành các quy định, quy trình, thời gian cách ly, không để họ tiếp xúc trực tiếp với người khác...

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đề nghị ngành Y tế cần kịp thời hướng dẫn chuyên môn về phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu cách ly, điểm cách ly trên địa bàn tỉnh bảo đảm thống nhất, khoa học, hiệu quả. Chính quyền các địa phương, nhất là cấp xã bên cạnh việc triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của trung ương và của tỉnh về phòng, chống dịch cần thực hiện nghiêm việc theo dõi, giám sát chặt chẽ việc tự cách ly các trường hợp trên địa bàn và các trường hợp từ ngoài tỉnh vào địa phương. Lực lượng công an, quân sự, biên phòng tăng cường kiểm soát đi biến động của người dân trên địa bàn; quản lý chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh; kiên quyết không để người nước ngoài nhập cảnh, tạm trú bất hợp pháp trên địa bàn

đi các địa phương khác tăng không đáng kể, nguyên nhân do diễn biến mới của dịch bệnh nên người dân sử dụng phương tiện cá nhân hoặc thuê xe riêng để tránh tiếp xúc nhiều người.

Phát biểu tại những nơi đến kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đánh giá cao sự chủ động phòng, chống dịch của các đơn vị đồng thời yêu cầu tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, học sinh và người dân khai báo y tế sau kỳ nghỉ lễ; ngành Y tế theo dõi sát sao các trường hợp đã đến các tỉnh có dịch trở về địa phương. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, 10 ngày tới là thời gian có nguy cơ cao của dịch Covid-19, vì vậy các địa phương, đơn vị cần quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; đặc biệt lưu ý những trường hợp đã hoàn thành thời gian cách ly tập trung nhưng tiếp tục phải cách ly tại nhà theo quy định của Bộ Y tế. Đối với ngành Giáo dục, đồng chí đề nghị toàn ngành thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, chú trọng việc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và giãn cách trong trường học.

* Khẩn trương, quyết liệt ứng phó với những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, trước đó, trong các ngày từ 30/4 - 2/5, các đồng chí: Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND

tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa phương trong tỉnh, khu cách ly tập trung có số 1 thuộc Trung đoàn 568 (xã Đông Quan, huyện Đông Hưng), khu liên hợp khách sạn, nhà nghỉ Làng Việt và khu du lịch sinh thái cồn Vành (Tiền Hải); đồng thời, nghe Sở Y tế báo cáo để xuất một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Đây mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, để cao cảnh giác của người dân trong công tác phòng, chống dịch, nhất là việc chủ động khai báo y tế. Đây nhanh công tác truy vết, xác định và lấy mẫu xét nghiệm những người có mặt tại đến Tiên La từ 7 - 10 giờ ngày 25/4. Khẩn trương kích hoạt khu cách ly tập trung của các huyện, thành phố bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ cách ly khi có yêu cầu; thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ" khi có tình huống dịch xảy ra. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026...

VŨ THƯ...

(Tiếp theo trang 1)

các biện pháp kỹ thuật, chủ động vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất và xây dựng cơ chế ưu đãi, tạo động lực khuyến khích nông dân sản xuất vụ mùa, vụ đông.

Năm 2021, huyện Vũ Thư và các đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai, chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, phương tiện, vật tư phục vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; rà soát, đầu tư tu bổ, nâng cấp, bảo vệ kịp thời các trọng điểm đê, kè xung yếu trên địa bàn.

Địa điểm nhận hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2021

Từ ngày 27/4 - 11/5, khoảng 22.000 học sinh lớp 12 nộp hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT) tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2021.

Tại Thái Bình, Sở Giáo dục và Đào tạo đã thông báo địa điểm nhận hồ sơ. Theo đó, học sinh đang học lớp 12 tại Thái Bình nộp hồ sơ ĐKDT tại nơi mình đang học; thí sinh tự do học lớp 12 tại Thái Bình chưa tốt nghiệp THPT nộp hồ sơ tại nơi mình đã học lớp 12. Đối với thí sinh tự do tại Thái Bình đã tốt nghiệp THPT nộp hồ sơ tại một trường trong huyện, thành phố như sau: Trường THPT Chuyên Thái Bình (thành phố Thái Bình), Trường THPT Hùng Vương (Vũ Thư), Trường THPT Nguyễn Du (Kiến Xương), Trường THPT Hoàng Văn Thái (Tiền Hải), Trường THPT Bắc Đông Quan (Đông Hưng), Trường THPT Đông Hưng Hà (Hưng Hà), Trường THPT Quỳnh Côi (Quỳnh Phụ) và Trường THPT Tây Thụy Anh (Thái Thụy).

Đối với thí sinh tự do ở tỉnh ngoài chưa tốt nghiệp THPT nộp hồ sơ ĐKDT tại Trường THPT Chuyên Thái Bình đối với hệ giáo dục THPT và Trường tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thành phố Thái Bình đối với hệ giáo dục thường xuyên. Thí sinh tự do ở tỉnh ngoài đã tốt nghiệp THPT nộp hồ sơ tại Trường THPT Chuyên Thái Bình.

LAN PHƯƠNG

Lơ là công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại khu vui chơi Victory Kids Thái Bình

Trước những diễn biến mới và phức tạp của dịch Covid-19, trong khi các cấp, ngành, địa phương đã kích hoạt nhiều biện pháp phòng, chống dịch thì tại khu vui chơi Victory Kids Thái Bình thuộc Trung tâm thương mại Victory, số 392 phố Lý Bôn, thành phố Thái Bình (cạnh Bến xe khách trung tâm Thái Bình) - nơi có rất đông trẻ em đến vui chơi vào dịp cuối tuần, nhất là dịp nghỉ lễ, công tác phòng, chống dịch Covid-19 vẫn còn lơ là. Theo ghi nhận của phóng viên, trong hai ngày 2 - 3/5, rất nhiều gia đình đưa trẻ em đến đây vui chơi nhưng chưa chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, nhất là việc đeo khẩu trang.

Dưới đây là một số hình ảnh do phóng viên ghi lại.



Người lớn đeo khẩu trang... cho có.



Trẻ em được gia đình đưa đến khu vui chơi nhưng không được đeo khẩu trang để phòng, chống dịch.



Dù hàng ngày tiếp xúc với rất nhiều khách hàng nhưng nhân viên khu vui chơi không đeo khẩu trang trong quá trình làm việc.

NGUYỄN CƯỜNG

An ninh trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 được bảo đảm

Trong 4 ngày nghỉ lễ (từ ngày 30/4 - 3/5/2021), Công an tỉnh đã huy động lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn tỉnh ổn định đồng thời thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Thượng tá Nguyễn Quốc Vương, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương các biện pháp phòng ngừa, kiên quyết không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ, phức tạp về ANTT, ATGT. Nhờ chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các phương án, kế hoạch bảo đảm ANTT nên trong 4 ngày nghỉ lễ tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh được bảo đảm ổn định, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, nổi cộm.

Trong 4 ngày nghỉ lễ, trên địa bàn tỉnh không xảy ra cháy, nổ, ngộ độc thực phẩm... Tính đến 15 giờ ngày 3/5, trên địa bàn tỉnh xảy ra 3 vụ cố ý gây thương tích làm 4 người bị thương. Lực lượng công an đã điều tra làm

rõ và bắt giữ 2 vụ/10 đối tượng đánh bạc, thu 13 triệu đồng; 5 vụ/5 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 250 gam thuốc phiện, 4,5 gam heroin, 2,3 gam ma túy đá. Thượng tá Nguyễn Quốc Vương cho biết thêm: Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, Công an tỉnh

đã chỉ đạo công an các huyện, thành phố huy động tối đa lực lượng phối hợp với các đơn vị, địa phương trên các cửa ngõ, truy vết các trường hợp liên quan đến các ca nhiễm Covid-19; đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương quản lý chặt chẽ địa bàn, đấu tranh với hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, góp phần ngăn chặn dịch Covid-19 xâm nhập...

Trên lĩnh vực bảo đảm trật tự ATGT, lực lượng cảnh sát giao thông đã triển khai các tổ, chốt giao thông trên các cửa ngõ ra vào tỉnh, các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, địa bàn trọng điểm, tổ chức phân luồng chống ùn tắc, chủ động phòng ngừa các loại tội phạm trên tuyến. Đặc biệt, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng cảnh sát giao thông đã thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; đồng thời, tăng cường kiểm tra, phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch. Trung tá Phạm Văn Kiểm, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh cho biết: Từ ngày 15/3/2021, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự ATGT phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Đơn vị duy trì công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường, phối hợp với các lực lượng khác bảo đảm trật tự ATGT và xử lý vi phạm, trong đó tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân gây tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, xử lý hành vi nhốt nhét khách, chở hàng quá tải trọng cho phép... Đặc biệt, tại các tuyến đường trọng điểm, các đơn vị tổ chức tuần tra thường xuyên, không xảy ra tình trạng ùn tắc, ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện. Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp, trong 4 ngày nghỉ lễ, trên địa bàn tỉnh chỉ xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1 người, bị thương 2 người, không để xảy ra tai nạn giao thông đường thủy, không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài, đưa xe trái phép.

TẮT ĐẠT



Lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn trong dịp nghỉ lễ.